

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 16 công trình trọng điểm; trong đó, có 7 công trình trọng điểm tiếp tục triển khai đầu tư của giai đoạn 2016 - 2020 gồm: Khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng; đường Cao tốc Dầu Giây - Liên Khương; Khu Trung tâm Hòa Bình; Dự án cấp, thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Bảo Lộc; Khu Du lịch hồ Đại Ninh; hồ Đông Thanh; Hồ Kazam. Đầu tư mới 9 công trình gồm: Khu Du lịch hồ Prenn; Khu Công nghiệp Phú Bình; xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh; Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng; Khu Du lịch núi Sa Pung - Bảo Lộc; Xây dựng khu đô thị Liên Khương - Prenn; Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, huyện Đức Trọng; hồ Tà Hoét; Đầu tư nâng cấp các Quốc lộ 27 (đoạn Phi Nôm - cầu K'Rông Nô), 27C, 28B, 55.

Các công trình trọng điểm thể hiện quyết tâm chính trị lớn của Đảng bộ tỉnh góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân địa phương nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tập trung tuyên truyền chính xác, kịp thời về mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi, ranh giới thu hồi đất, hồ sơ pháp lý của dự án; phản ánh sự quyết tâm, nỗ lực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; góp phần quan trọng trong việc xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

2. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và tranh thủ các chức sắc, tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc để tiếp tục vận động, thuyết phục, tuyên truyền rõ về mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi, ranh giới thu hồi đất; ý nghĩa của việc người dân được hưởng lợi từ công trình, dự án; căn cứ pháp lý, trình tự hồ sơ, thủ tục thực hiện kiểm kê đất đai và tài sản trên đất (nếu có), phân tích rõ về đơn giá bồi thường, giải phóng mặt bằng để toàn bộ người dân hiểu rõ, chia sẻ, đồng thuận phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định.

3. Nâng cao công tác tuyên truyền để khẳng định các công trình trọng điểm góp phần quan trọng trong việc mở rộng không gian, xây dựng, phát triển tỉnh Lâm Đồng trở thành một vùng đô thị hiện đại, có đặc thù về khí hậu, cảnh quan tự nhiên, văn hóa lịch sử và di sản kiến trúc tầm quốc gia, khu vực theo quy hoạch và đưa tỉnh Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045.

4. Công tác truyền thông cần chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình của các dự án đang triển khai thực hiện và sự chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp.

II. NỘI DUNG

Tập trung tuyên truyền truyền đậm nét về các nội dung cụ thể sau:

1. Dự án hồ chứa nước Ta Hoét, Thôn K'Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng

- Dự án hồ chứa nước Ta Hoét do Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, được Quốc hội, Chính phủ đồng ý cho chủ trương để đầu tư xây dựng và được HĐND, UBND tỉnh phê duyệt về chủ trương. Dự án là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 được Trung ương quan tâm bố trí nguồn kinh phí là 982 tỷ đồng.

- Mục tiêu của dự án nhằm tạo nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 35 - 40% người dân trên địa bàn huyện Đức Trọng (khoảng 65 ngàn người dân) và cung cấp nước tưới cho 2.580 ha đất canh tác thuộc các khu vực, kết hợp nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ, tạo cảnh quan du lịch, góp phần cải thiện tiểu khí hậu trong vùng dự án; trong đó, hầu hết các hộ dân tại thôn K'Rèn nói riêng và trên địa bàn xã Hiệp An nói chung đều được hưởng lợi trực tiếp.

- Hồ chứa nước Ta Hoét có 3 công trình, gồm: Công trình đập đầu mối với diện tích lưu vực rộng 73,7 km², dung tích hồ chứa 13,86 triệu m³, chiều cao đập đoạn cao nhất là 32 mét và dài 490 mét; công trình thứ hai là cống lấy nước tại đập dâng Quảng Hiệp; công trình thứ ba là hệ thống kênh mương dài khoảng 71 km cùng các công trình trên kênh.

- Dự án là công trình trọng điểm nhằm cắt lũ cục bộ từ thượng nguồn và các dòng hợp thủy khác, góp phần vào việc ổn định sản xuất của người dân tại khu vực trước đây bị ngập lụt cục bộ trên địa bàn xã Hiệp An.

- Thông tin về hồ sơ, pháp lý mục tiêu nhiệm vụ dự án, phạm vi ranh giới của hồ chứa nước Ta Hoét tại vị trí công trình đầu mối và tại Nhà Văn hóa thôn K'Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng để người dân biết, đồng thuận.

- Đây là công trình công cộng, vì quyền lợi người dân trong vùng, không phục vụ lợi ích của doanh nghiệp như tin đồn thổi.